

Số: 257/BC-UBND

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Tiếp thu, giải trình nội dung thẩm tra đối với Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trung tâm y tế tuyến huyện

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Tiếp thu ý kiến tại Báo cáo số 28/BC-HĐND ngày 20/4/2022 của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trung tâm y tế tuyến huyện, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tiếp thu, giải trình một số nội dung như sau:

1. Ý kiến thẩm tra:

“- Sau khi tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định về bổ sung chi phí dự phòng thì tổng mức đầu tư dự án so với dự kiến ban đầu tăng thêm 2.349 triệu đồng trong khi các hạng mục chi phí khác không thay đổi. Đề nghị làm rõ phần kinh phí tăng thêm”.

Ý kiến tiếp thu, giải trình:

Thực hiện Văn bản số 1264/BYT-KHTC ngày 15/3/2022 của Bộ Y tế về việc thông báo kế hoạch vốn và đăng ký danh mục đầu tư từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế. Sau khi rà soát đối chiếu với các danh mục dự án thuộc lĩnh vực y tế hiện đang triển khai và dự kiến triển khai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; trên cơ sở sắp xếp thứ tự ưu tiên nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng và mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế đối với mạng lưới y tế cơ sở và tổng nguồn vốn được thông báo giai đoạn 2022 -2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 1653/UND-GTCNXD ngày 18/3/2022 về việc đăng ký danh mục đầu tư chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, dự kiến bố trí 80.000 triệu đồng cho việc đầu tư xây dựng mới và sửa chữa cơ sở hạ tầng cho 03 Trung tâm y tế tuyến huyện và 20.500 triệu đồng đầu tư xây dựng mới 04 trạm y tế cấp xã. Tuy nhiên sau khi khảo sát và lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các trạm y tế xã, phường có Trạm Y tế phường Phùng Chí Kiên thành phố Bắc Kạn chỉ thực hiện công tác cải tạo, sửa chữa; đồng thời việc đầu tư xây dựng các trạm y tế được Ủy ban nhân dân cấp huyện đối ứng nguồn vốn ngân sách cấp huyện tương đương 10% tổng mức đầu tư các trạm. Do vậy, còn dư 2.349 triệu đồng; đối với chi phí tăng thêm này (2.349 triệu đồng) được bố trí trong chi phí dự phòng của dự án để dự kiến chi cho khối lượng phát sinh và cho trượt giá. Tuy nhiên sau khi điều chỉnh các nội dung về quy mô đầu tư theo báo cáo kết quả thẩm định của Ban Văn hóa - Xã hội (cắt giảm chi phí mua sắm mới lò đốt rác tại Trung tâm y tế huyện Chợ Đồn và bổ sung thêm chi phí mua lò đốt rác; thiết bị xử lý nước thải tại các Trung tâm Y tế huyện Na Rì và Trung tâm Y tế huyện Ba Bể,...) dẫn

đến cơ cấu tổng mức đầu tư có sự thay đổi nhưng không vượt giá trị tổng mức đầu tư dự kiến đã được thẩm định nguồn vốn.

2. Ý kiến thẩm tra:

“+ Đối với hạng mục sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn: Hiện tại, hệ thống lò đốt rác thải y tế của Trung tâm đã hư hỏng không sử dụng được, đơn vị đang khắc phục bằng cách hằng ngày đốt thủ công một lượng nhỏ rác thải y tế phát sinh, còn rác thải y tế từ khu cách ly tập trung bệnh nhân Covid-19 phần lớn không được xử lý kịp thời. UBND tỉnh đang dự kiến bố trí kinh phí từ nguồn sự nghiệp y tế tỉnh điều hành để mua lò đốt rác cho Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn để khắc phục ngay tình trạng trên. Do đó, Ban đề nghị bỏ đầu tư hạng mục lò đốt rác tại Dự án này nếu đã được đầu tư từ nguồn kinh phí sự nghiệp y tế của tỉnh”.

Ý kiến tiếp thu, giải trình: Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp thu và bỏ không đầu tư hạng mục lò đốt rác tại Dự án này.

3. Ý kiến thẩm tra:

“+ Đối với hạng mục sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Na Rì: Năm 2021, Trung tâm Y tế huyện Na Rì được đầu tư tại công trình Sửa chữa trung tâm y tế tuyến huyện từ nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh để cải tạo, sửa chữa một số hạng mục của nhà H, nhà A, nhà B, nhà C, nhà D, nhà G, nhà E và tường rào (theo Quyết định 1644/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa trung tâm y tế tuyến huyện), hiện nay đang trong giai đoạn sửa chữa. Qua khảo sát thực tế hai nhà A và B đã sửa chữa, quét sơn xong phần tường, trần, xà, dầm, tuy nhiên trong đề xuất đầu tư của Dự án vẫn có nội dung phá lớp vữa trát xà, dầm, trần với khối lượng 400,8m². Do vậy, Ban đề nghị rà soát kỹ các hạng mục cần đầu tư để tránh trùng lặp với dự án đang thực hiện.”

Ý kiến tiếp thu, giải trình: Tiếp thu ý kiến thẩm tra, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các Sở, ngành, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát kỹ khối lượng, nội dung công việc,... để đảm bảo không trùng lặp sau khi chủ trương đầu tư được thông qua.

4. Ý kiến thẩm tra:

“+ Đối với hạng mục nâng cấp, sửa chữa hệ thống thu gom và xử lý rác thải y tế (cả lỏng và rắn): Tại Trung tâm y tế huyện Na Rì, hệ thống xử lý chất thải lỏng đã xuống cấp cần được cải tạo và thay thế thiết bị xử lý còn hệ thống xử lý chất thải rắn đã phải sửa chữa nhiều lần nên thay thế lò đốt rác mới. Tại Trung tâm y tế huyện Ba Bể, hệ thống xử lý rác thải rắn đã cũ, xuống cấp, chất lượng xử lý không đảm bảo, hệ thống xử lý chất thải lỏng không vận hành được. Dự án chỉ đề xuất cải tạo, sửa chữa, nhưng các Trung tâm y tế đề nghị thay thế thiết bị xử lý chất thải lỏng và mua mới lò đốt rác. Ban đề nghị làm rõ nội dung trên”.

Ý kiến tiếp thu, giải trình: Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp thu và chỉnh sửa.

5. Ý kiến thẩm tra:

“+ Đối với hạng mục đầu tư hệ thống khí y tế: Nhu cầu nhà chứa khí chỉ là một gian nhà chứa được tương đương khoảng 20 bình ô xy, tuy nhiên dự án

đang đề xuất xây nhà chứa khí + mương kỹ thuật với kinh phí 1.239 triệu đồng. Ban đề nghị làm rõ nội dung trên.”

Ý kiến tiếp thu, giải trình: Về nội dung này, Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình như sau:

Quy mô đầu tư nhà khí y tế bao gồm phòng chứa hệ thống máy sản xuất khí y tế trong nhà và bồn ô xi hóa lỏng ngoài nhà (*tham khảo hạng mục công trình nhà khí y tế thuộc dự án Cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất trường trung cấp y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị - quy mô cung cấp cho 87 đầu khí*) có diện tích xây dựng là 60m² và tạm tính hệ thống mương cấp dài khoảng 100m; giá trị xây dựng đã khái toán theo hồ sơ thiết kế cơ sở, do vậy về giá trị dự toán hạng mục này có thể biến động theo số lượng đầu khí từng trung tâm y tế và khoảng cách từ các hạng mục công trình tuy nhiên sẽ không lớn.

6. Ý kiến thẩm tra:

“Đối với dự thảo nghị quyết: Ban đề nghị bổ sung quy mô xây dựng đối với hạng mục xây mới (cấp nhà, diện tích sàn xây dựng) và danh mục các thiết bị mua sắm của dự án vào dự thảo nghị quyết.”

Ý kiến tiếp thu, giải trình:

+ Việc bổ sung quy mô xây dựng đối với hạng mục xây mới (*cấp nhà, diện tích sàn xây dựng*): Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp thu và chỉnh sửa.

+ Việc bổ sung danh mục các thiết bị mua sắm của dự án vào dự thảo nghị quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và bổ sung danh mục thiết bị xử lý chất thải (rắn và lỏng) và thiết bị khí y tế. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị không ghi chi tiết cụ thể của danh mục thiết bị, với lý do: Tại báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư có biểu danh mục thiết bị khí y tế đi kèm vận dụng công trình tương tự đã thực hiện để làm cơ sở chứng minh việc khái toán xác định tổng mức đầu tư, nhưng do công nghệ các thiết bị này có thể thay đổi theo thời gian; việc xác định thiết bị để lắp đặt vào công trình cần được đơn vị tư vấn có chuyên môn sâu khảo sát, tính toán cụ thể cho phù hợp với thực tế từng cơ sở hạ tầng hiện có của các đơn vị.

7. Các nội dung khác: Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí với kết quả thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội như đã nêu tại Báo cáo thẩm tra.

(Có dự thảo Nghị quyết đã chỉnh sửa gửi kèm).

Trên đây là báo cáo tiếp thu, giải trình nội dung thẩm tra đối với Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trung tâm y tế tuyến huyện, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- HĐND tỉnh (giải trình, báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, XD, Y tế;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, M. Anh, Huân.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đình Quang Tuyên